

สวัสดีปีถึง 2547 ครับ ท่านสมาชิกเวชสารโรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมาและผู้สนใจทุกท่านฉบับที่อยู่ในมือท่านนี้เป็นฉบับแรกของปี ซึ่งปีนี้คงมีเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือต่อเนื่องมาจากปี 2546 ทางเราเองก็เช่นกัน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยการเปลี่ยนสีหน้าปกเวชสารฯ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันเหตุการณ์และน่าสนใจมากขึ้น แต่ไม่รู้ว่เมื่อถึงเวลาหนังสือออกแล้วจะทันเหตุการณ์อย่างที่มีม่งหวังหรือไม่ครับ ซึ่งทางกองบรรณาธิการก็พยายามเต็มที่ครับ และส่วนสำคัญที่มีการประชุมกันแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ในเวชสารฯ จะไม่มีการโฆษณาจากบริษัทหรือห้างร้านเช่นเดิมดังปีที่ผ่านมา โดยจะมีเนื้อหาเป็นวิชาการทั้งเล่ม แต่อาจสอดแทรกบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในปกิณกะ

เนื้อหาในเวชสารฉบับนี้มีความหลากหลายและเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคย โดยนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง เป็นเรื่องจากบุคลากรภายใน โรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมาเอง 3 เรื่องและเป็นผลการประเมินเวชสารฯ ของเราในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การรักษาภาวะลิ้นหัวใจไม่ตรัสติบด้วยการใช้บอลลูนต่างขยาย, ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาคลอโรควินและการดูแลการตอบสนองของการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน ส่วนบทความพื้นวิชาเป็นความน่าสนใจของยาลดไขมันกลุ่ม HMGCoA ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาและใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้

บทความพิเศษและบทบรรณาธิการเกี่ยวกับ ไข้หวัดนก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่บั่นทอนเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของไทยที่กำลังมาแรงตั้งแต่ปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีผลต่อการแพทย์เช่นกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณฉัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ซึ่งเป็นประธาน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายงานผู้ป่วยเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายด้วยการถ่างขยายด้วยบอลลูน ซึ่งได้ผลดีและคอลัมน์ปกิณกะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advance practice nurse)

สำหรับหลายท่านที่ได้ส่งบทความต่าง ๆ มาลงตีพิมพ์นั้น ทางทีมกองบรรณาธิการขอเรียนว่าเรายินดีรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความเสมอ ในบางครั้งอาจจะได้ตีพิมพ์ช้าหน่อยเนื่องจากกระบวนการทำหนังสือต้องมีการชำระบทความด้วยผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขก่อนรวมทั้งการทำหนังสือเวชสารฯ นี้เป็นงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำของทีมกองบรรณาธิการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าได้ครับ ซึ่งทางเราพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเวชสารนั้น ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาครับ โดยส่งมาได้ทั้งที่สำนักงานเวชสารโรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมา หรือถึงผม โดยตรงที่ Luangjaru@hotmail.com รวมทั้งผ่าน Intranet ของโรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมาในเวปบอร์ดของเวชสารก็ได้ครับ

บรรณาธิการ

Luangjaru@hotmail.com